

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 2 năm 2016

Số: 188 CNT-KDTM

V/v: Mời tham quan triển lãm quốc tế lần
thứ 8 về Công nghệ đóng tàu, hàng hải và
Công trình biển- Vietship 2016.



Kính gửi: Trường Đại học Đà Nẵng

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý trường.

Triển lãm quốc tế về công nghệ đóng tàu, hàng hải và công trình biển Vietship được tổ chức 2 năm một lần là một hoạt động thiết thực của ngành đóng tàu và hàng hải Việt Nam, thể hiện chủ trương ngày càng mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Triển lãm Vietship năm 2016 với quy mô lớn và chương trình hoạt động phong phú sẽ có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp uy tín trong nước, các tập đoàn, công ty nước ngoài đến từ các quốc gia có nền công nghiệp hàng hải phát triển hàng đầu thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hà Lan, Pháp, Na Uy, Bỉ, Singapore...

Trong khuôn khổ của triển lãm Vietship 2016, ngoài các hoạt động liên quan đến trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ, sẽ diễn ra lễ trao thưởng cho các sản phẩm, dịch vụ tham gia triển lãm có chất lượng vượt trội, cũng như trao cho các gian hàng trưng bày đẹp và thu hút khách.

Lễ ký kết các hợp đồng và thỏa thuận hợp tác diễn ra tại triển lãm, tạo cơ hội cho các bên tham gia triển lãm quảng bá về hoạt động và quan hệ kinh doanh của mình.

Đặc biệt, hội thảo chuyên ngành đóng tàu và hàng hải được kỳ vọng là diễn đàn bổ ích giữa các nhà quản lý và hoạch định chính sách, các chuyên gia, các doanh nghiệp trong và ngoài nước bàn thảo về những vấn đề khoa học công nghệ, chính sách và chiến lược phát triển ngành hàng hải và đóng tàu thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Ban tổ chức triển lãm Vietship 2016 trân trọng kính mời cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, sinh viên của trường đến tìm hiểu và tham quan triển lãm.

Thời gian: Từ ngày 24/2/2016 đến hết ngày 26/2/2016

Địa điểm: Trung tâm hội nghị quốc gia (NCC) Mỹ trì, Từ Liêm, Hà Nội

(Chương trình triển lãm gửi kèm theo).

Để đăng ký tham quan xin vui lòng liên hệ:

BAN TỔ CHỨC TRIỂN LÃM VIETSHIP 2016

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY (SBIC)

Địa chỉ: 172 Ngọc Khánh , Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84-4) 37711588 Fax: (84-4) 37711565

E-mail: vietship2016@sbic.com.vn / vietship2016@gmail.com

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KDTM.15



TỔNG GIÁM ĐỐC *Handwritten signature*

Vũ Anh Tuấn